



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 10 เมษายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์ ทำเองได้หายจน: แปลงเกษตรเขาโจด ต้นแบบเกษตรอินทรีย์	เดลินิวส์
2. สภาเกษตรกรฯเสนอกรม.พิจารณาแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมไทย	สยามรัฐ
3. รมว.เกษตรฯดันสระแก้ว'เมืองโคบาลบูรพา'	ข่าวสด
4. เกษตรสั่ง'เซ็กบิล' ล้งทุเรียนสวมสิทธิ	โพสต์ทูเดย์
5. กระทรวงเกษตรฯขับเคลื่อนภาคเกษตรสู่ความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืน	เดลินิวส์
6. คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: คนรักสุขภาพ	ไทยรัฐ
7. มีโทษถึงอาญาขายทุเรียนอ่อนเวิร์คพอยท์ไฟเขียวหน้ากากสุด ฮิตโปรโมต	ไทยรัฐ
8. คุ่มเข้ม'ทุเรียนนอกฤดู' สุ่มตรวจถึงโรงคัดบรรจุ	สยามธุรกิจ
9. เร่งถกสปก.สำรวจปีโตรเลียม	มติชน
10. ตั้งศูนย์ติดตามบริหารเงินสหกรณ์จับมือแบงก์ชาติ-เอทีบีป้องกันเสี่ยงและเตือนภัย	ข่าวสด
11. สัมภาษณ์: ถอดบทเรียน'คลองจั่น' ปฏิรูป'สหกรณ์ออมทรัพย์'	ฐานเศรษฐกิจ
12. คอลัมน์ ทันสถานการณ์: 4 เชื้อใหญ่ฯน้ำใช้เหลือ 28%	โพสต์ทูเดย์

\*\*\*\*\*

# แปลงเกษตรเขาโจด ต้นแบบเกษตรอินทรีย์



นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี (สศท.10) เพื่อถอดบทเรียนเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์เมื่อวันก่อน

โดยมีคณะร่วมเดินทางประกอบด้วย คุณทีวาพร ศรีวรกุล จากศูนย์กสิกรรมทำมาชาม อำเภอเมือง และ คุณมุขดา เอี่ยมเจริญ กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตพืชผัก และพืชสมุนไพร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งมีตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศรองรับผลผลิต

สำหรับศูนย์กสิกรรมทำมาชาม นั้น ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 55 ราย ผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand จะอยู่ภายใต้แนวทางของการวางแผนการผลิต การตลาดและการเพิ่มพูนความรู้ของสมาชิกกลุ่ม โดยเฉพาะการผลิตแบบอินทรีย์นั้นสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีที่มีราคาแพง ประกอบกับความต้องการให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารปลอดภัย

แม้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์จะมีอุปสรรคในระยะของการปรับเปลี่ยนในการทำเพราะปลูก ซึ่งเกษตรกรต้องปรับตัวกิจกรรมการผลิต



ต้องมุ่งมั่นที่จะจัดหาและขยายตลาด แต่สุดท้ายเกษตรอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยการผลิตจากภายนอก

ส่วนกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เขาโจด มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 23 ราย เป็นกลุ่มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand เช่นเดียวกัน โดยทางกลุ่มจะเน้นแนวความคิดที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงปรับเปลี่ยนการทำเกษตรจากเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ ซึ่งแม้จะมีปัญหาอุปสรรคในช่วงแรก



เกี่ยวกับสภาพอากาศและแมลงศัตรูพืช เข้ามา  
รบกวนแปลงปลูก แต่ทางกลุ่มก็ไม่เคยหยุด  
หาความรู้ที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นจน  
ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์  
ในที่สุด โดยปัจจุบันมีตลาดรองรับผลผลิตทั้ง  
ในและนอกพื้นที่เช่นเดียวกัน

ในส่วนของผู้ประกอบการรวบรวมสินค้า  
เกษตรอินทรีย์ จะเป็นบริษัทเอกชนที่รับซื้อ  
ผลผลิต เพื่อส่งออกตลาดสหภาพยุโรป และ  
ตลาด dem Trade ภายในประเทศ ส่วนการ  
ปลูกพืชสมุนไพร พบว่าปัจจุบันตลาดยังคงมี  
ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่  
ปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้มีไม่เพียงพอ  
กับความต้องการของตลาด

เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ทั้ง 2  
กลุ่ม รวมทั้งผู้ประกอบการ นับเป็นตัวอย่าง  
ของผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านการผลิตและ  
การตลาดเกษตรอินทรีย์ ที่สามารถนำมาเป็น  
ตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่สนใจปรับเปลี่ยนการ  
ผลิตสินค้าเกษตรแบบเดิมไปผลิตสินค้าเกษตร  
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและตัวผู้ผลิตเองได้เป็น  
อย่างดี อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ  
อีกด้วย.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

หัวข้อ : สภาเกษตรกรฯเสนอกรม.พิจารณาแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมไทย

วันที่ 10 เมษายน 2560

ฉบับที่ : 23359 หน้า : 12

## สภาเกษตรกรฯเสนอกรม.พิจารณาแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมไทย

กทม. : นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดเผยว่า สภาเกษตรกรฯ มีหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จากการทำมาตลอด 2-3 ปี จนได้รูปเล่ม แนวความคิด กรอบความคิด และนำเสนอไปถึงนายกรัฐมนตรี ก่อนส่งต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตั้งข้อสังเกต ซึ่งได้ปรับปรุงเอกสารตามข้อสังเกตของสำนัก

งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีส่งแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560-2564 แล้ว เพื่อนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณา หลังจากนั้นหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหาหน่วยงานรับผิดชอบ และทำแผนงานตามแผนแม่บท เช่น การตลาด การแปร

รูปโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ จากนั้นไปเกษตรกรทั่วประเทศสามารถมีแผนแม่บท เพื่อกำหนดทิศทางในการเปลี่ยนแปลงการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ การตลาดเชื่อจะเป็นทางรอดของเกษตรกรในระยะยาว

“ทั้งนี้ แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม เมื่อผ่านการพิจารณาจากครม. แล้วก็ต้องเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะสภาเกษตรกรฯเป็นต้นเรื่อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อที่จะมาจำแนกงานตามแผนแม่บทว่าแต่ละงานหน่วยงานควรจะเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนต่อไป”

## รมว.เกษตรฯดันสระแก้ว'เมืองโคบาลบูรพา'

สระแก้ว - เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นำคณะร่วมรับฟังการบรรยายสรุปจากนายกเหล่ามรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กรณีปัญหาความเสียหายจากภัยแล้ง ความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนจากการทำนา ไปเป็นการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในพื้นที่ 3 อำเภอ ที่ประกาศเป็นเขตภัยแล้ง คือ โคกสูง อรัญประเทศ และวัฒนานคร โดยใช้ Agri-Map จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จากนั้นลงพื้นที่ดูการปลูกอ้อย ตำบลหนองสังข์ อ.อรัญประเทศ และตำบลหนองม่วง อ.โคกสูง เพื่อดูการเลี้ยงโค แบบประณีต

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวภายหลังรับฟังการบรรยายสรุปว่า ตนสนใจแนวทางที่กรมปศุสัตว์เสนอ คือการเปลี่ยนการทำนา ไปเลี้ยงโค เอาพื้นที่นา รวมกันไปปลูกหญ้าเนเปีย เป็นแปลงใหญ่และพัฒนาการเลี้ยงโค ของจังหวัด เป็นเมือง "โคบาลบูรพา" ซึ่งสามรถทำได้ไม่แพ้ภาคอีสาน จะทำให้เกษตรกรมีรายได้มากกว่าปลูกพืชอื่นหลายเท่า จังหวัดสระแก้วต้องทำโครงการเสนอไปยังรัฐบาล ส่วนในพื้นที่ต้องทำงานร่วมกัน โดยใช้ ระบบเชิงกลคอมเม้น ให้คิดร่วมกัน ทำร่วมกัน ให้กำหนดโครงการใน 3 ปีแรกว่าจังหวัดจะทำอะไร ระหว่างการปรับเปลี่ยน ต้องคิดหาวิธีทำอะไรให้ชาวบ้านมีรายได้ และนำพื้นที่ที่เหลือจากการเลี้ยงโค ไปทำเกษตรที่เหมาะสม โดยเอา Agri map เข้าไปดำเนินการ อยากรู้ก็ตาม เกษตรกรยังงต้องปลูกข้าวทำนา เพื่อเอาไว้กินเอง คือกินเท่าไรให้ปลูกเท่านั้น

### เป็นกันเอง -

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ทักทายกลุ่มเกษตรกร ระหว่างการนำคณะมาตรวจปัญหาภัยแล้ง การปรับพื้นที่ปลูกข้าวเป็นการปลูกพืชใช้น้ำน้อย การปศุสัตว์และฟาร์มโคนม ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว



# เกษตรกรสั่ง'เช็กบิล' ล้งทุเรียนสวมสิทธิ์

โพสต์ทูเดย์ - "บิกัด" สั่งตรวจสอบ ล้งทุเรียนสวมสิทธิ์ส่งออก พร้อมตั้ง ทีมเฉพาะกิจจับพ่อค้าขายทุเรียนอ่อน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และจังหวัด ตั้งทีมเฉพาะกิจร่วมตรวจจับป้องกันปัญหาตัดทุเรียนอ่อนออกมาขาย ตลอดจนเข้มงวดตรวจสอบกลุ่มพ่อค้าที่เข้ามาประกอบธุรกิจรับซื้อและคัดบรรจุทุเรียน (ล้งทุเรียน) ส่งออกต่างประเทศ ที่มีการเอาใบรับรองแปลงเกษตรกรที่ดี (จีเอพี) มาสวมแปลงเกษตรกรที่ไม่ได้รับการรับรองเพื่อให้สามารถส่งออกได้

ทั้งนี้ ได้มีเกษตรกรสวนทุเรียนร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว ซึ่งต้องดำเนินการจับทันทีพร้อมกับสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดระดมตรวจทุกล้ง โดยพยายามแก้ไขเร่งด่วนเพราะทุเรียนเป็นที่นิยม

ในการบริโภคอาจเกิดการปลอมแปลงได้ ดังนั้นเกษตรกรต้องระมัดระวังด้วย

"ได้ยากกับทุกจังหวัดและโดยเฉพาะภาคตะวันออกซึ่งเป็นจังหวัดผลไม้ ไม่อยากให้มีปัญหาทุเรียนอ่อนเกิดขึ้น ในช่วงต้นฤดูทุเรียนออกใหม่จึงต้องเข้มงวด เพราะเป็นช่วงราคาแพง ต้องวางมาตรการป้องกันไม่ให้เสียหายโดยเจ้าหน้าที่ต้องลงชี้แจงแก่ชาวสวน เกษตรกรพ่อค้า ต้องทำให้เกิดความยั่งยืน โดยขอเตือนว่าอย่าทำพฤติกรรมดังกล่าวเนื่องจากโทษแรงเป็นโทษอาญาติดคุก 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

นายมงคล วรรณรัฐ เจ้าของสวนทุเรียนแปลงใหญ่ จ.จันทบุรี กล่าวว่า ขณะนี้มีพ่อค้ามาขอยืมใบแปลงจีเอพี แต่ได้ปฏิเสธ เนื่องจากเกรงว่าจะนำไปสวมแปลงที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้เสียชื่อเสียงสวนของตัวเอง ■

## กระทรวงเกษตรฯขับเคลื่อนภาคเกษตรสู่ความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืน



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2435 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากกระทรวงเกษตราธิการมาเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พานิชัยการ กระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบัน โดยได้ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรกรรมคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหารเป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน”

โดยจะมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 125 ปี ถึงทิศทางการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ ในอีกก้าวต่อไปว่า จะเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี ตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 โดยเริ่มจากกำหนดให้ปี 60 เป็น “ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน” มุ่งหวังการสร้างความคุ้มค่าเพิ่มให้สินค้า และการเพิ่มความตระหนักรู้เรื่องมาตรฐานให้กับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมวางเป้าเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์

เพิ่มเป็น 6 แสนไร่ ในปี 2564 (เพิ่ม 10-20% ต่อปี) เพิ่มเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ 30,000 ราย ภายในปี 2564 และมุ่งลดการใช้สารเคมี 5-10% ภายในปี 2564 พบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานลดลงน้อยกว่า 10% ของจำนวนตัวอย่างที่ตรวจ ภายในปี 2564 ตลอดจนกำหนดแปลงใหญ่ทุกแปลงเป็น GAP เกษตรกรไม่แปลงใหญ่ได้รับการรับรอง ไม่น้อยกว่า 25%

นอกจากนี้ ยังได้เร่งรัดเพื่อดำเนินการขับเคลื่อน 14 นโยบายสำคัญ ประกอบด้วย 1. การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญ 882 ศูนย์ทั่วประเทศ 2. การทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้จริง เป้าหมาย 1,512 แปลง 3. การวางแผนผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับสภาพพื้นที่ Zoning by Agri-Map มีเป้าหมาย 300,000 ไร่ 4. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เป้าหมายกว่า 2 แสนไร่ 5. การขับเคลื่อนธนาคารสินค้าเกษตร 6. การเพิ่มระบบส่งน้ำและกระจายน้ำให้ทั่วถึงแปลงเกษตรกรรม เป้าหมาย 32 ล้านไร่ 7. นโยบายแผนข้าวครบวงจร 8. การจัดการที่ทำกินให้เกษตรกร โดย ส.ป.ก. ได้ยึดคืนที่ดินผิดกฎหมาย นำมาสร้างระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อส่งมอบให้เกษตรกร เป้าหมาย 1 แสนไร่

9. การจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรเพิ่ม



เติม 10. การพัฒนายกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ 7,000 แห่ง 11. การพัฒนาข้าราชการและเกษตรกรให้เป็น Smart Officer เป้าหมาย 2,000 คน 12. Smart Farmer กำหนด เป้าหมายเกษตรกรในวัยแรงงาน (อายุ 18-64 ปี) จำนวน

44,306 ราย 13. ด้านกฎหมายกำหนดให้ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และ 14. การน้อมนำศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนิน “โครงการ 5

ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” เป้าหมายเกษตรกร 70,000 ราย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นับจากนี้ไปถือเป็นย่างก้าวที่สำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ที่ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดรูปธรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรและภาคเกษตรของไทยพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในที่สุด.





## ข่าวสั้น เศรษฐกิจ

**คนรักสุขภาพ :** น.ส.ชุติมา บุญยประภัศรรมช.เกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด จัดงานมหกรรม “เกษตรปลอดภัย นำไทยสู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่-9เม.ย.60 นี้ ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตและการบริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน.

# มีโทษถึงอาญาขายทุเรียนอ่อน

## ● วีรคพอยท์ไฟเขียวหน้าหน้ากาสุดฮิตโปรโมต

“ชุดิมา” เดือนเกษตรกร-พ่อค้าอย่างขายทุเรียนอ่อน ซึ่งมีบทลงโทษทางกฎหมายอาญาและเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค หวั่นทำให้ราคาลด กระบดลาดส่งออกต่างประเทศ “วีรคพอยท์” ยินดีให้กระทรวงพาณิชย์นำหน้ากาสุดฮิตไปใช้โปรโมตทุเรียน เผยหน้ากากระหว่างฤดูกละเม็ดลิขสิทธิ์เยอะ

น.ส.ชุดิมา บุญประภัสร์ รมช.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. เป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มให้ผลผลิตออกสู่ตลาด ทำให้ราคาดีเพราะเป็นช่วงต้นฤดูกละ จึงทำให้ชาวสวนและพ่อค้าจัดทุเรียนอ่อนออกมาขายจำนวนมาก กระทรวงเกษตรฯจึงอยากขอเตือนเกษตรกรและพ่อค้าว่าอย่าขายทุเรียนอ่อนเนื่องจากผิดกฎหมายทางอาญาและผิดพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองผู้บริโภค เข้าข่ายหลอกลวง มีโทษทั้งปรับและจำคุก รวมทั้งอาจส่งผลทำให้ราคาทุเรียนตกต่ำด้วย

“ถ้ากระทรวงเกษตรฯพบชาวสวนหรือพ่อค้าทำผิดจะดำเนินคดีโดยเด็ดขาด เพราะผลเสียหายที่เกิดจากการขายทุเรียนอ่อน นอกจากจะเป็นปัญหาของตลาดภายในประเทศแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกด้วย โดยอีกไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า ตลาดส่งออกทุเรียนไทยจะลดลงเนื่องจากประเทศคู่แข่งของไทย ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามและกัมพูชา มีการผลิตทุเรียนคุณภาพมากขึ้น และอยู่ใกล้กับประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทย ซึ่งถ้าหากเรายังตัดทุเรียนอ่อนส่งขาย ตลาดส่งออกจะลดลงแน่นอน”

อย่างไรก็ตาม ปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนช่วงต้นฤดูเกิดจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเกษตรกรเจ้าของสวนต้องการความสะดวก

จึงมีการจำหน่ายในลักษณะเหมาสวน ทำให้เกษตรกรไม่สามารถควบคุมการเก็บเกี่ยวได้รวมไปถึงเป็นกลยุทธ์ของพ่อค้าเองที่จะตัดทุเรียนอ่อนไปจำหน่ายเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการน้อยลงในระยะหนึ่ง จากนั้นทุเรียนจะมีราคาลดต่ำลง แล้วพ่อค้าก็กลับไปลดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตเริ่มมีมาก

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า มีการตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมายได้แก่ 1.กฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2.พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับผู้บริโภคมีข้อสังเกตง่ายๆ ก่อนซื้อทุเรียนในช่วงนี้ คือ การใช้ไม้เคาะแล้วฟังเสียง หากได้ยินเสียงโป่งไม่แน่นทึบแสดงว่าแก่แล้ว หรือสังเกตดูบริเวณร่องระหว่างหนาม หากร่องยังมีสีเขียวและชิดกันอยู่แสดงว่ายังไม่แก่แต่ถ้าร่องเริ่มห่างกันและมีสีน้ำตาล แสดงว่าแก่แล้ว

เป็นต้น นายชลากรณ์ บุญญาโณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานดิจิทัลทีวี บริษัทวีรคพอยท์

เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โดยหลักการวีรคพอยท์มีความยินดี หากกระทรวงพาณิชย์ต้องการ “หน้ากาทุเรียน” แคมป์คนแรก ของรายการหน้ากานักร้อง หรือ The Mask Singer ไปเป็นฟรีเซ็นเตอร์เกี่ยวกับแคมเปญโปรโมตทุเรียน ภายใต้นโยบาย “มหานครแห่งผลไม้” ซึ่งหากการนำไปใช้ไม่มีเงื่อนไขทางการพาณิชย์หรือมีรายได้มาเกี่ยวข้อง ก็เพียงแค่มหาขออนุญาตเฉยๆได้แต่หากมีรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องก็จำเป็นต้องเจรจาเรื่องผลตอบแทนกัน

“ขณะนี้ผู้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอลิขสิทธิ์หน้ากาต่างๆไปใช้เป็นจำนวนมาก หากนำไปใช้เพื่อให้เกิดรายได้หรือเพื่อการโฆษณา ก็ต้องมีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้เรายังพบเห็นการนำไปใช้โดยไม่ขออนุญาตเป็นจำนวนมากด้วยและกำลังติดตามอยู่”

นายชลากรณ์ กล่าวว่า ในส่วนของลิขสิทธิ์หน้ากาที่วีรคพอยท์เป็นเจ้าของทั้งหมด แต่หากเป็นศิลปิน ก็ต้องติดต่อทางค่ายหรือผู้จัดการ แต่หากต้องการทั้งศิลปินและหน้ากาเบื้องต้นวีรคพอยท์ได้ตกลงกับค่ายหรือผู้จัดการแล้วว่าให้ติดต่อกับทางต้นสังกัดนักร้องก่อนแล้ว หากต้องการหน้ากาเข้าไปพ่วง ทางต้นสังกัดจะติดต่อมาทางวีรคพอยท์อีกที.

# คุณเข้ม'ทุเรียนนอกฤดู' สุ่มตรวจถึงโรงคัดบรรจุ

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ทุเรียนนอกฤดูเป็นสินค้าเกษตรที่ไทยมีศักยภาพการผลิตและส่งออกสูง แต่เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนได้ส่งผลกระทบต่อ การออกดอกและติดผลของทุเรียน

ปีนี้คาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตทุเรียนนอกฤดูที่ออกสู่ตลาดจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ราคาขยับตัวสูงขึ้นและชาวสวนขายได้ราคาดี ซึ่งขณะนี้เริ่มเปิดตลาดส่งออกทุเรียนนอกฤดูไปต่างประเทศแล้ว

โดยช่วงเปิดฤดูกาลส่งออก ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ไทยมีการส่งออกสินค้าทุเรียนสดแล้วกว่า 5,723.8 ตัน มูลค่าประมาณ 155.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังตลาดจีน และเวียดนาม เป็นต้น และคาดว่าจะมีการส่งออกมากในช่วงเดือนเมษายนนี้

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดทุเรียนที่ซุกกักกันติดไปกับทุเรียนส่งออกและไม่ให้ทุเรียนด้อยคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน เช่น ทุเรียนอ่อน หลุดออกไปสู่ประเทศปลายทาง กรมวิชาการเกษตร จึงได้กำหนดมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกทุเรียนสดไปต่างประเทศ

เบื้องต้นได้สั่งการให้ด่านตรวจพืชดำเนินการตรวจสอบทุเรียนนอกฤดูที่ส่งออกเข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการตรวจสอบโรงคัดบรรจุที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียน



GMP หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจะดำเนินการลงโทษตามลำดับ คือ แจ้งเตือน ทักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาตทันที

“ก่อนเปิดฤดูกาลส่งออกทุเรียน นายตรวจพืชได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ทำความสะอาดทุเรียน รวมถึงการจัดการกำจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ ด่านตรวจพืชยังได้ทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนสดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของประเทศคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการส่งออกภายใต้ข้อตกลงพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับสินค้าผลไม้เมืองร้อนที่ส่งออกจากไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้ร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงเงื่อนไขการปฏิบัติเพื่อการส่งออกทุเรียนสดและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศัตรูพืชที่ต้องเฝ้าระวังด้วย”

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

ด้าน นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี กล่าวเพิ่ม

เดิมว่า ที่ผ่านมาการตรวจสอบศัตรูพืชในทุเรียนส่งออกทำการสุ่มตรวจที่บริเวณลานตรวจ ณ ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง โดยต้องเปิดตู้คอนเทนเนอร์ สุ่มเก็บตัวอย่าง และตรวจสอบศัตรูพืชตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของประเทศคู่ค้า แต่การชักตัวอย่างทุเรียนมีข้อจำกัดเนื่องจากการสุ่มตรวจไม่สามารถดำเนินการได้ทั่วถึง

“ด่านฯได้แก้ไขปัญหาโดยส่งเจ้าหน้าที่ไปสุ่มตรวจสินค้าที่โรงคัดบรรจุ แล้วปิดผนึกหรือซีลตู้คอนเทนเนอร์ ไม่ต้องเปิดตู้ตรวจซ้ำ ณ หน้าด่านก่อนส่งออกอีก ซึ่งวิธีการดังกล่าวนอกจากสามารถวางแผนจัดการพื้นที่และตรวจสอบศัตรูพืชได้อย่างเป็นระบบและทั่วถึงแล้ว ยังเป็นการอำนวยความสะดวกและช่วยเพิ่มความคล่องตัวทางการค้าได้” หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง กล่าว

## เร่งถกสปก.สำรวจปิโตรเลียม

เมื่อวันที่ 6 เมษายน นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) เปิดเผยว่า กรมกำลังอยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อหาแนวทางการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ ส.ป.ก.ที่จะไม่ให้ขัดหลักกฎหมาย ทำให้เกิดการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นและเพื่อความชัดเจนต่อการเข้าไปสำรวจแหล่งปิโตรเลียมใหม่ๆ ในอนาคต โดยอาจยึดกรณีล่าสุดที่ ส.ป.ก.ได้สรุปผลตรวจสอบการเช่าที่ดิน ส.ป.ก.เพื่อ

ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 17 โครงการไม่ติดกฎหมาย เพราะมีการปฏิบัติตามสัญญาโดยเกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์

“กรมได้ตั้งคณะทำงานร่วมกันกับ ส.ป.ก.ในเรื่องนี้แล้ว เห็นว่ากรณีพลังงานลม น่าจะนำมาใช้กับกรณีของการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมได้ เพราะชาวบ้านจะได้รับค่าเช่า รัฐจะได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ถือว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันและจะได้เคลียร์ให้ชัดเจนก่อนที่กรมจะให้สัมปทาน” นายวีระศักดิ์กล่าว

# ตั้งศูนย์ติดตามบริหารเงินสหกรณ์ จับมือแบงก์ชาติ-เอทีบีป้องกันเสี่ยงและเตือนภัย

กรมส่งเสริมสหกรณ์ล้อมคอกหัวหน้าข้าราชการ ‘คลองจั่น’ จับมือแบงก์ชาติและธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือเอทีบี ตั้งศูนย์วิเคราะห์และติดตามบริหารเงินของสหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน นำร่องกลุ่มที่มีเงิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไป

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อให้การบริหารการเงินของสหกรณ์สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ และกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์ขึ้น มีอำนาจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กำหนดระบบข้อมูล ระบบรายงาน และระบบประเมินผลทางการเงินของสหกรณ์ พัฒนาตัวชี้วัด อัตรส่วนมาตรฐาน ระบบเสถียรภาพ ระบบเตือนภัย ในการติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์

“ทางศูนย์จะรายงานข้อมูล ตามแบบที่กำหนด พร้อมจัดทำข้อมูลแนวโน้ม การคาดการณ์ภาวะด้านการเงินของสหกรณ์ สถิติการเงิน สารสนเทศ เตือนภัยทางการเงินเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเมื่อเกิดผลกระทบขึ้นแล้วให้

รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินแต่ละด้าน” นายวิณะโรจน์กล่าว

ด้านนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายที่ศูนย์จะติดตามนำร่องเป็นกลุ่มสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท โดยต้องรายงานข้อมูลเข้ามาก่อน เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐานดำเนินการวิเคราะห์

การดำเนินการของศูนย์ได้รับความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกแบบรายงาน ทำให้การดำเนินงานแนะนำได้ตรงจุดมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการดำเนินงานของสหกรณ์ ทำให้สมาชิกมั่นใจได้ว่าสหกรณ์สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น

นอกจากนี้ยังร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอทีบี) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (MIS) เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และนำไปวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ รวมไปถึงการร่วมมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการใช้ข้อมูลทางบัญชีร่วมกัน เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในการประเมินสถานการณ์ของสหกรณ์ได้

# ถอดบทเรียน'คลองจั่น' ปฏิรูป'สหกรณ์ออมทรัพย์'

## สัมภาษณ์



**ป**ทเรียนจากสหกรณ์  
เครดิตยูเนียนคลองจั่น  
ทำให้ภาครัฐได้ตระหนัก  
ถึงความสำคัญถึงผลกระทบต่อ  
ภาพรวมโดยเฉพาะสหกรณ์ออม  
ทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน  
ที่มีรวมกันถึง 2 พันแห่งขนาด  
สินทรัพย์รวม 2.5 ล้านล้านบาท  
(เป็น 2 ใน 7 ประเภทของสหกรณ์  
ทั้งระบบ 8.3 พันแห่ง) ดังเห็นทั้ง  
ในเรื่องการผลักดันร่างกฎหมาย  
สหกรณ์ที่มุ่งเน้นเรื่องการกำกับ  
แทนการส่งเสริม หรือล่าสุดคณะ  
รัฐมนตรี (ครม.) ไฟเขียวแนวทาง  
ปฏิรูปและกำกับดูแลสหกรณ์ ตาม  
ที่กระทรวงการคลังเสนอ

ความคืบหน้าและแนว  
ทางปฏิบัติ **นายวิณะโรจน์ ทรัพย์  
ส่งสุข** อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษ “ฐาน  
เศรษฐกิจ” มีรายละเอียดดังนี้

### คืบหน้า 3 ร่างพ.ร.บ.

3 หน่วยงานที่ขงร่าง  
พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่ประก  
กอบด้วย 1.ฉบับร่างโดยกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอแก่  
ไซพ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับใช้ปัจจุบัน  
คือ พ.ร.บ.ปี 2542) โดยมุ่งเน้น  
พัฒนาส่งเสริมสหกรณ์ แต่ปรับ  
แก้ให้ทันตามสถานการณ์รูป  
แบบธุรกิจที่เปลี่ยนไป ซึ่งกรม.  
มีมติรับหลักการแล้วเมื่อวันที่  
17 มกราคม 2560, 2.ร่างโดย  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ให้ความสำคัญเรื่องของการ

กำกับดูแลสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรับ  
ฝาก-กู้ยืมเงิน เป็นสหกรณ์ประเภท  
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต  
ยูเนียนและ 3. ฉบับที่ร่างโดยสภา  
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ครม.  
ได้รับหลักการและกฤษฎีกาได้  
ตรวจร่างเรียบร้อยแล้ว ส่งกลับ  
ไปทางสนช.แล้ว แต่ด้วยความ  
เห็นของกฤษฎีกาเองอยากให้กฎ  
หมายทุกฉบับเข้าไปพิจารณา  
ในสนช.พร้อมกัน เพื่อให้กฎหมาย  
มีความสมบูรณ์ เพราะแต่ละ  
ฉบับก็มีความเด่นเฉพาะตัว

### ประชาพิจารณ์พ.ค.นี้

“กฎหมายฉบับนี้ถ้าออก  
มากลไกการกำกับสหกรณ์จะมี  
แนวทางที่ชัดเจนและมีประสิทธิ  
ภาพมากกว่าเดิมมาก” อธิบดี  
กรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว อย่างไรก็ตาม  
ก็ดีในระหว่างกฎหมายยังไม่คลอด  
แนวทางปฏิรูปและกำกับการดูแล  
สหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิต  
ยูเนียนตามแผนที่ตั้งใจเสนอและ

### △ วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

ผ่านครม.แล้วนั้น (7 มี.ค.) ได้วาง  
กรอบความเสี่ยง 4 ด้าน 1.ความ  
เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 2. ด้าน  
เครดิต 3. ด้านสภาพคล่อง และ  
4. ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการ  
โดยจะแบ่งกลุ่มสหกรณ์ตามขนาด  
สินทรัพย์คือมากกว่า 5 พันล้าน  
บาทมีจำนวน 128 แห่ง และน้อย  
กว่า 5 พันล้านบาท มี 1.7 พันแห่ง

แนวทางปฏิรูปและกำกับ  
สหกรณ์ออมทรัพย์-เครดิตยูเนียน  
รวม 2 พันแห่งนั้น กระทรวง  
เกษตรฯ ในฐานะนายทะเบียน  
กำหนดว่าภายในเดือนเมษายน  
จะออกเกณฑ์ที่จะบททวนให้  
สหกรณ์ได้ทราบทั้งหมดก่อน และ  
กลางเดือนพฤษภาคมนี้ ถึงจะ  
เชิญสหกรณ์ ผู้มีส่วนได้เสียมา  
ประชาพิจารณ์ร่วม และคาดต้น  
เดือนมิถุนายนนี้ น่าจะเริ่มบังคับ  
ใช้ได้ในบางเกณฑ์ที่เป็นที่ตกลง  
ร่วมกัน

### ยกเครื่องการกำกับ

เกณฑ์ที่จะบททวน อาทิ

การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง  
จากปัจจุบันต้องดำรงไม่น้อยกว่า  
1% ของสินทรัพย์สหกรณ์ที่มีอยู่  
แต่เกณฑ์ใหม่ที่กระทรวงการคลัง  
กำหนดให้สหกรณ์ ต้องดำรง  
สินทรัพย์สภาพคล่องไม่น้อยกว่า  
6% ของสินทรัพย์ของสหกรณ์ (เงิน  
รับฝาก บวกเงินที่สหกรณ์กู้ยืม)

### หนี้สินต่อทุน ต้องไม่เกิน

1.5 เท่า จากเดิมที่สหกรณ์ฯ  
สามารถขอเพิ่มวงเงินได้โดยใช้  
ตัวสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
เสนอวงเงิน โดยเกณฑ์ใหม่จะให้  
ระยะเวลาในการปรับตัว เช่น  
ภายใน 5 ปี รวมถึงการปรับปรุง  
เกณฑ์การจัดชั้นสินเชื่อ, การ  
สำรองหนี้จัดชั้น

### ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์

เครดิตยูเนียนที่มีขนาดสินทรัพย์  
เกิน 5 พันล้านบาท มีจำนวนรวม  
กัน 128 แห่ง จำนวนนี้มีประมาณ  
30 แห่ง ที่สัดส่วนหนี้สินต่อทุน  
ยังเกิน 1.5 เท่า

### ตั้งสำรอง 20%

### เกณฑ์ในการตั้งสำรอง

20% ของเงินที่ทำสัญญาไว้ใน  
แต่ละครั้ง จากปัจจุบันสมาชิก  
เมื่อครบ 6 เดือนจะสามารถ  
เปลี่ยนสัญญาใหม่ได้ ทำให้เป็น  
หนี้ค้างที่พอกพูน ไม่สะท้อนผ่าน  
ตัวเลขหนี้เอ็นพีแอล (หนี้ที่ไม่ก่อ  
ให้เกิดรายได้) ที่แท้จริง (สหกรณ์  
ทั้งระบบมีหนี้เสียเพียง 0.2%)

อย่างไรก็ดีการใช้เกณฑ์  
ใหม่เลย ย่อมส่งผลต่อการดำเนิน  
งานของสหกรณ์อย่างมาก กล่าว  
คือปล่อยกู้ 1 ล้านบาท สหกรณ์  
ต้องตั้งสำรอง 2 แสนบาท ดังนั้น  
ทางเลือกในระยะแรกจะปรับ  
เงื่อนไข ให้สมาชิกสามารถเปลี่ยน

สัญญาเงินกู้ใหม่ได้เมื่อครบ 1 ปีแล้ว แทนที่จะเป็น 6 เดือน ขณะที่การปล่อยกู้ให้สหกรณ์ใดๆ ต้องไม่เกิน 10% ของส่วนผู้ถือหุ้น หรือไม่เกิน 15 ล้านบาทในกรณีที่ไม่มีหลักประกัน และปรับเกณฑ์ “สมาชิกสมทบ” ให้จำกัดได้เฉพาะพ่อแม่ลูก ภรรยา สามี

## ผ่อนไม่เกิน 30 ปี

ส่วนการผ่อนชำระหนี้กรณีเงินกู้ปกติ มีหลักทรัพย์ค้ำให้ผ่อนสูงสุด 150 งวด (12.5 ปี) และกรณีเงินกู้พิเศษ มีหลักทรัพย์ค้ำเต็มจำนวน ผ่อนสูงสุดได้ไม่เกิน 360 งวด (30 ปี) ส่วนวงเงินกู้ต่อรายจะล๊อปกับระยะเวลาการผ่อนคืนนี้ แต่เบื้องต้นกำหนดว่า ภาระหนี้ต่อรายได้รวมของสมาชิคนั้นๆ จะต้องไม่เกิน 75% ของรายได้

“ที่ผ่านมาสมาชิกผ่อนสูงสุดได้ถึง 700 งวด (58ปี) แต่เมื่อปี 2558 กรมได้ออกคำแนะนำให้ร่นระยะเวลาผ่อน โดยสูงสุดให้ไม่เกิน 360 งวด และกรณีที่เป็นเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน 180 งวด แต่ยังมีสหกรณ์จำนวนหนึ่งทำไม่ได้ตามเกณฑ์”

นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอให้สหกรณ์ จัดตั้ง “คณะกรรมการกำกับ” เช่นเดียวกับรพท.หรือดปท. โดยมีกรรมการจากผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการเงิน

นายวิณะโรจน์ กล่าวต่อว่า กรมได้วางกรอบการทำงานเป็น 4 ระยะ คือระยะเร่งด่วน, 6 เดือน, 1 ปี และระยะ 3 ปี โดยมีวาระว่าภายใน 3 ปีต้องจบทุกกระบวนการในการดูแลกำกับ

## วาระงานเร่งด่วน

ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ย้ำในเรื่องนี้ เพื่อให้การพัฒนาสหกรณ์ทั้งระบบสามารถไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง เรื่องเร่งด่วนคือการจัดชั้นสินเชื่อ และการกันสำรองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และการเปิดเผยงบการเงิน ตลอดจนเงินเดือนหน้าโครงการสหกรณ์สีขาว ■

## ทันสถานการณ์

### 4 เชื้อนใหญ่ น้ำใช้เหลือ 28%

กรมชลประทาน รายงานว่า เมื่อวันที่ 8 เม.ย. อ่างเก็บน้ำ 4 เชื้อนใหญ่ อาทิ เชื้อนภูมิพล เชื้อนสิริกิติ์ เชื้อนแควน้อยบำรุงแดน และเชื้อนป่าสัก ชลสิทธิ์ ขณะนี้ มีน้ำใช้การได้อยู่ที่ 5,168 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 28%